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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 1/2564 

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชมุราชพฤกษ์ 3 อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

และประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
------------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองประธาน 
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบํารุง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. รศ.ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายสมประสงค์ สหวัฒน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นายวิชวุทย์ จินโต กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. นายวิเชฏฐ์ มุสิกรังษี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
14. ผศ.ดร.ภูภณัช  รัตนชัย ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
15. ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

16. อ.ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

  17. อ.ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547         กรรมการ 
  18. นายธีรพันธ์ุ  จันทร์เจรญิ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547         กรรมการ 
  19. อ.ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  20. อ.ดร.กนกรัตณ์  ชลศลิป์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  21. ผศ.ธวัช  บุญนวล กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
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  22. อ.ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  23. อ.วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 
 *ลําดับที่ 1-11 ประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
-ไม่ม-ี 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นางกัตติกา  ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ  
3. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางสาวภูชิยา สุวรรณโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นายอนุพงศ์  ก่ิงทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นายนิธิ  ลอยชูศักด์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  อ.ศุภชัย ดําคํา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 2.  ผศ.ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 และ 4.2.3 
 3.  อ.ธนาวิทย์ บัวฝ้าย อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ   

 ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 
 4.  อ.ดร.สารภี ชนะทัพ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ   

 ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 
 5.  ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 , 4.2.5 และ 4.3.1 
 6.  ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.7 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้รายงานตัวต่อที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 (1) ด้วยปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ฝ่าย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ขออนุญาตนายกสภามหาวิทยาลัยฯ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุญาตให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งน้ี 
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 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

 (2) ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้จัดการประชุมหารือเชิงนโยบายเรื่องบทบาทของสถาบัน 
อุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดย
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในการปรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
ทิศทางและความต้องการของประเทศภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ โดยการจ้างงานและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและประชาชน 2) การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
ด้วยการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ  3) University as Marketplace ให้มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาสินค้า ธุรกิจ 
และการตลาดของชุมชน 4) หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้กล่าวช่ืนชมมหาวิทยาลัยราชภัฏและบุคลากร
ผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนในการบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดและพ้ืนที่เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ Covid -19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
  มติที่ประชุม 
  รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์และแผนการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับทิศทางและแนวนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยให้มีการบูรณาการความร่วมมือกับ
จังหวัดและพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
 

 1.2 เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
 (1) ด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม ร่วมกับสภาวิชาการ ในวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ .ศ . 2564 เวลา 13.00 น . ณ ห้อง             
ราชพฤกษ์ 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดทําร่างกรอบนโยบายการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธาน
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการฯ ทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมดังกล่าว จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13/2563 
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                    

สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านทราบ
แล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 
13/2563 ดังน้ี 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและ
การลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ และมหาวิทยาลัยมอบคณะวิทยาการ              
จัดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ เพ่ือส่งหลักสูตรไปยังสํานัก 
งานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ต่อไป (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
อาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยมีเง่ือนไขให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปรับปรุง
หลักสูตรภายในหน่ึงปีหรือพัฒนาไปเป็นหลักสูตรอ่ืนต่อไป 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบคณะ                  
วิทยาศาสตร์ฯ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ เพ่ือส่งหลักสูตร              
ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ต่อไป (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)  

ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ที่ประชุม          
มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยฯ มอบสํานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ ดําเนินการแจ้งสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง  
 (1) คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์             
 (2) คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 (3) คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  3 ฉบับ ดังน้ี 
(1) คําสั่งสภาฯ ที่ 030/2563 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีครุศาสตร์ ลงวันที่ 22 ธันวาคม 

2563 
(2) คําสั่งสภาฯ ที่ 031/2563 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงวันที่ 

22 ธันวาคม 2563 
(3) คําสั่งสภาฯ ที่ 032/2563 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 22 

ธันวาคม 2563 
คณะกรรมการสรรหาคณบดีทั้ง 3 ชุด ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564  

เพ่ือออกประกาศเรื่องการรับสมัครและการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี ฯลฯ (อยู่ระหว่าง
การดําเนินการ) 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5) 
 

 ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินงบประมาณเงินอุดหนุน
ทั่วไป บัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557               
–2561 สภามหาวิทยาลัยฯ ให้เปลี่ยนระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องเพ่ือทราบหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงิน
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป บัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 – 2561 มาเป็นระเบียบวาระที่ 4.2.5 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และ
วิธีการคืนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป บัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่
บรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 และมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินงบประมาณเงินอุดหนุน
ทั่วไป บัญชีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 
2561 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบกองนโยบาย
และแผน กองการเจ้าหน้าที่ และกองคลังดําเนินการแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 12 ราย ระดับปริญญาตรี จํานวน 215 ราย และระดับประกาศ 
นียบัตร จํานวน 14 ราย 

  สํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐานใบ
รายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต 
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ 
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
  3.1.2 (1) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 13/2563 : ระเบียบวาระที่ 4.2.4 
   พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
 ผศ.ชิตาพร เอ่ียมสะอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ขอสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณา
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี มีข้อสังเกตกรณีการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์โดยมีการอภิปราย ดังน้ี 

1. การเสนอช่ือ ในใบเสนอช่ือมีการให้ระบุช่ือผู้เสนอช่ือ  
2. การให้ส่งแบบเสนอช่ือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นอีเมลของอธิการบดี 
3. การเสนอช่ือคณะกรรมการสรรหาไม่ได้มีการกํากับว่าใครเป็นผู้เสนอช่ือและในใบลงช่ือไม่ได้มีการ

ลงช่ือกํากับว่าใครรับใบเสนอช่ือทําให้ใครก็ได้มาเสนอช่ือ 
4. การนับคะแนนผู้ได้รับการเสนอช่ือสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องมาน่ังตรวจสอบว่าใครบ้างเป็นผู้เสนอช่ือ

ทําให้ทุกคนรู้ได้ว่าใครเสนอช่ือใครและก็จะเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปสู่บุคลากรในองค์กรว่าคนนี้เลือกใคร              
คนน้ีไม่เลือกใคร 

5. การนับคะแนนผู้ได้รับการเสนอช่ือมีการแบ่งแยกชัดเจนว่าใครเสนอคนน้ีไว้กองหน่ึง ใครเสนอคนน้ี
ไว้อีกกองหนึ่ง และไม่มีการปิด และเป็นการวางอย่างปิดเผยซึ่งคนที่ไปสังเกตการณ์สามารถที่จะดูได้ว่าใคร
เสนอช่ือใคร ซึ่งประเด็นเหล่าน้ีสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะทําให้คนในองค์กรมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน อันน้ีคือสิ่งที่ฝาก
ไว้เป็นข้อสังเกตในโอกาสต่อๆ ไป 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6) 
 

6. การพิจารณาคุณสมบัติในด้านจริยธรรมต่างๆ การที่จะนํามาเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
เดือนถัดไปจะต้องตรวจสอบให้อย่างเข้มข้น หากว่ามีการผิดจริยธรรมหรือถูกลงโทษทางวินัยต่างๆ 
คณะกรรมการสรรหาคณบดีจะต้องกลั่นกรองอย่างละเอียด  

7. เอกสารประมวลประวัติฯ ที่ผู้เสนอช่ือส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการจะต้องเก็บไว้ในที่เฉพาะไม่ควรให้มาส่ง
ก่อน 7 วัน เพราะฉะน้ันข้อมูลที่เป็นข้อมูลประวัติของผู้เสนอช่ือคณบดีจะต้องเก็บไว้เฉพาะในส่วนของ
กรรมการเท่าน้ัน ไม่ควรที่จะหลุดลอดไปสู่ผู้เสนอช่ือคนอ่ืนๆ เพราะไม่เช่นน้ันการนําเสนอวิสัยทัศน์ในเล่มกับ
สิ่งที่นําเสนออาจจะไม่ตรงกัน  
 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะครุศาสตร์ได้อภิปรายว่าเร่ืองดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการตาม
ข้อบังคับ และประกาศที่เก่ียวข้อง และจะดําเนินการสรรหาคณบดีด้วยความโปร่งใสต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ  
 

3.2 รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
      3.2.1 เพือ่ทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการท่ีสภามหาวิทยาลยั 
                       แต่งต้ัง 
   (1) เพื่อทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 
2564 มีมติ 
 1. เห็นชอบให้เสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ไตรมาส 1 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและมีข้อ 
เสนอแนะ ดังน้ี 
  1.1 โครงการที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ ให้ปรับแผนไตรมาส 3 และไตรมาส 4 มาดําเนินการให้
เร็วขึ้น 
  1.2 ควรพัฒนาบุคลากรของงานพัสดุและให้ฝ่ายพัสดุศึกษาข้อกฎหมายในการหาผู้รับจ้างเพ่ือจะได้
ดําเนินการโครงการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3 โครงการที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ ควรปรับเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์ 
  1.4 มีตัวช้ีวัด 6 ตัว ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบว่าได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิดจริงหรือไม่ 
  1.5 หน่วยงานท่ีทําโครงการในปีงบประมาณถัดไป ควรเตรียมโครงการไว้ล่วงหน้าเพ่ือจะได้ลด
ระยะเวลาดําเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้ังเป้าไว้  
 2. เห็นชอบให้เสนอการปรับโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และระบบการทํางานของบัณฑิตวิทยาลัยต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป และมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  2.1 บัณฑิตวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการ เช่น หลักสูตรการพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งเป็น
หลักสูตรเชิงวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้รวม ควรมีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลาง
ในการขับเคลื่อน 
  2.2 บัณฑิตวิทยาลัยควรมีแผนงานของการเพ่ิมประสิทธิภาพที่ชัดเจน ก่อนจะมีคณบดีคนใหม่ 
  2.3 การจัดทําหลักสูตรควรมีการจัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบัณฑิตศึกษากับสภา
วิชาการ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางการจัดทําหลักสูตรที่เป็นความต้องการของผู้ประกอบการ และสังคม  



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7) 
 

  2.4 บัณฑิตวิทยาลัยควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิ มีประสบการณ์มาเป็นที่
ปรึกษาในคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ 
 

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
        -ไม่มี- 
3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ  

                   -ไม่มี- 

 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
         -ไม่มี-  
 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
  4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน                                
                       ปีการศึกษา 2562 ระดับสํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2562 
ระดับสํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2563 
เรียบร้อยแล้ว 

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบให้เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562 
ระดับสํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2562 ระดับสํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ควรกําหนดตัวช้ีวัดด้านผลลัพธ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาโดยมุ่งเน้น              
ด้านคุณภาพมากกว่าปริมาณ และกําหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้มีความเข้มข้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ    
ขีดความสามารถของผู้เรียน 
 2. ควรปรับตัวช้ีวัดให้เหมาะสมกับประเภทของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ
ได้จัดกลุ่มไว้แล้ว 
 3. ไม่ควรกําหนดตัวช้ีวัดบางตัวที่สร้างภาระงานเกินความจําเป็นให้กับผู้ที่ดําเนินการประเมิน 
 4. ควรมีทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานโดดเด่นด้านต่างๆ เพ่ือศึกษารูปแบบและ                  
แนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบแทนการเทียบเคียงผลการประเมินกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
 5. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดําเนินงานร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาต่อยอดไปด้วยกัน 
 6. ให้ดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ฯ 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8) 
 

 มติที่ประชุม 
เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562 ระดับสํานัก สถาบัน 

และระดับมหาวิทยาลัย 
 

 4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล  
          (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 26..เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการ
สอนหลักสูตรดังกล่าวถึงปัจจุบัน 

คณะวิทยาการจัดการได้ปรับเปลี่ยนช่ือสาขาวิชาจากเดิมเป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และได้เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 
11 มกราคม 2564 ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) ดังน้ี 

1. หน้า 3 ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ควรตรวจสอบเรื่องอาชีพที่ระบุว่า
สามารถประกอบอาชีพได้ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และตรวจสอบว่าสามารถใช้ในการสอบภาค ก. 
ได้หรือไม่ด้วย 

2. หน้า 10 ข้อ 1.3 แก้ไขวัตถุประสงค์โดยเลี่ยงการใช้คําว่า “องค์ความรู้” รวมท้ังเขียนให้กระชับ                   
และมีความเป็นไปได้ 

3. หน้า 11 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ให้เพ่ิมเน้ือหากลยุทธ์ว่ามีวิธีการพัฒนานักศึกษาโดยการจัด
อบรมนักศึกษาอย่างต่อเน่ืองอย่างไรบ้าง 

4. หลักสูตรควรพิจารณาทบทวนช่ือสาขาวิชาเป็น “เศรษฐศาตร์ดิจิทัล” หรือไม่  
5. การจัดการหลักสูตรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เรื่องการนําข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ไปพัฒนาชุมชน 

6. หลักสูตรควรปูพ้ืนฐานให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้าน IT แล้วต่อยอดด้วยความรู้ด้านอ่ืนๆ เพ่ือลดการใช้
ทรัพยากรบุคคล 

7. หน้า 30 รายวิชา MEC0108 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานสําหรับนักเศรษฐศาสตร์แก้ไขช่ือภาษาอังกฤษ 
จาก “Basic Mathematical for Economists”เป็น “Basic Mathematic for Economists” 

8. หน้า 31 รายวิชา MEC0111 ภาษาอังกฤษประยุกต์สําหรับนักเศรษฐศาสตร์ และหน้า 32 รายวิชา 
MEC0112 คณิตเศรษฐศาสตร์ ซึ่งวงเล็บว่าไม่นับหน่วยกิตน้ัน ควรนําไปใส่ไว้ในโครงสร้างหลักสูตรในหน้า 18  

9. หน้า 33 รายวิชาMEC0114 เศรษฐกิจดิจิทัล ควรปรับช่ือรายวิชา เน่ืองจากซื่อรายวิชาเหมือนกับ
ช่ือสาขาวิชาทําให้ดูเหมือนว่าเรียนวิชาน้ีก็ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหลักสูตรแล้ว 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9) 
 

10. มีข้อสังเกตว่าการใช้จํานวนหน่วยกิต จํานวน 2 หน่วยกิต ในรายวิชาของหลักสูตร ทําให้อาจารย์
ผู้สอนไม่สามารถขอผลงานทางวิชาการ โดยใช้เอกสารจากรายวิชาเพียงรายวิชาเดียวได้ 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
และให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  
 

 4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ               
                  สุขภาพและความงาม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  

คณะวิทยาการจัดการได้จัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและ
ความงาม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) และได้เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2563 ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม (หลัก 
สูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ดังน้ี 

1. ควรมีการบูรณาการเน้ือหาการเรียนการสอนของอาจารย์แต่ละคนเข้าด้วยกันรวมไปถึงการผนวก
ความเช่ียวชาญของอาจารย์ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. วัตถุประสงค์ในหน้าที่ 9 ควรเขียนให้มีความชัดเจน เพ่ิมทักษะการเขียนให้ชัดเจนและคุณลักษณะ
บูรณาการเพ่ือสะท้อนให้เห็นผลลัพธ์การเรียนรู้ถึงการตอบสนองความต้องการของแต่ละรายวิชา 

3. ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของคําถูกคําผิดทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น หน้า 18 
และ 20 ช่ือรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกให้ตรวจสอบอีกคร้ัง 

4. ควรมีการพิจารณาเพ่ิมรายวิชาที่เก่ียวกับสุขภาพจิต 
5. ควรมีการสาํรวจความต้องการบัณฑิต และความต้องการศึกษาออกมาเป็นจํานวนราย 
6. กระบวนการเรียนการสอนเม่ือมีการนําเอาศาสตร์ไปรวมเข้าด้วยกันแล้วต้องมีการสอนร่วมกัน

เพ่ือให้มีการบูรณาการมากขึ้น  
7. การเอานักศึกษาไปฝังตัวในสถานประกอบทั้งในรูปแบบของสหกิจศึกษาและอ่ืนๆ ควรมีการเจรจา

ต่อรองให้สถานประกอบการเห็นคุณค่าของนักศึกษาและมีการจ่ายค่าตอบแทนให ้
8. ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ควรพิจารณาเปลี่ยนเป็น Health and Wellness  
9. หน้า 31 รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นควรพิจารณาเปลี่ยนเป็น

รายวิชาการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและการประเมินภาวะสุขภาพเพ่ือให้เน้ือหาคําอธิบายรายวิชาตรงกับช่ือ
รายวิชามากข้ึน 

10. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
11. งานวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตรเกิน 5 ปี ให้ตัดออก 
 
 
 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10) 
 

 มติที่ประชุม 
เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2564) และให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  

 

 4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 มีมติ

เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี 
(1) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงจาก 

อ.อมร หวังอัครางกูร เน่ืองจากลาศึกษาต่อเป็น อ.สิทธิพันธ์ พูนเอียด 
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปลี่ยนแปลง

จาก ผศ.สุรินทร์ สมณะ เน่ืองจากขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็น ผศ.ดร.สุรพล 
เนาวรัตน์ 

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ต่อสภามหาวิทยาลัย 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ตามที่
เสนอ 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08).กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ดังน้ี 
(1) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เปลี่ยนแปลงจาก 

อ.อมร หวังอัครางกูร เน่ืองจากลาศึกษาต่อเป็น อ.สิทธิพันธ์ พูนเอียด 
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปลี่ยนแปลง

จาก ผศ.สุรินทร์ สมณะ เน่ืองจากขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็น ผศ.ดร.สุรพล 
เนาวรัตน์                  
 

 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 
 ด้วยคณะวิทยาการจัดการได้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแผนการรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2564 (เพ่ิมเติม) ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม (หลักสูตร
ใหม่) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สาขาวิชา
ละ 1 กลุ่มเรียน กลุ่มเรียน ละ 40 คน และได้เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กบว.) ในการประชุมครั้งที่ 
13/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 
2564 (เพ่ิมเติม) จํานวน 2 หลักสูตร ดังน้ี 
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม (หลักสูตรใหม่) 
จํานวน 40 คน 
 2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) จํานวน 
40 คน 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11) 
 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (เพ่ิมเติม) จํานวน 2 หลักสูตร ดังน้ี 
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม (หลักสูตรใหม่) 
จํานวน 40 คน 
 2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) จํานวน 
40 คน 
 

 4.2.6 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                   
ด้วย ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามคําสั่ง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 005/2560 เรื่องแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ ลงวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตามความใน
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ หัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ข้อ 7 วรรคสาม   

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                   

 มติที่ประชุม 
  เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังน้ี 
 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ 
 2. ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกําเนิด  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  รองประธาน 
 3. ผศ.ดร.ภูภณัช รัตนชัย    กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
 4. อ.ทศพร จนิดาวรรณ    กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
 5. อ.ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร ์  กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16(3) แห่งพระราช 
     บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    กรรมการ 
 6. นายวรชาติ  การเก่ง    ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
 7. ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. เจ้าหน้าที่สาํนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่ ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแทนผู้ครบวาระการดํารง
ตําแหน่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งต้ัง
เป็นผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    
 

  4.2.7 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้วยคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กรณีกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
และตัวแทนของบุคลากรที่สังกัดหน่วยงาน ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2563   



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12) 
 

 ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานอาศัยอํานาจ                 
ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจําหน่วยงาน                   
พ.ศ. 2559 ข้อ 5 ได้ทําหนังสือบันทึกข้อความท่ี 266/63 เรื่องขอส่งเอกสารเพ่ือบรรจุระเบียบวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 
 1. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ 
 2. รศ.ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
 3. รศ.ดร.ประกาศิต สิทธ์ิธิติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
 4. รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
 5. ผศ.ดร.ศิวนาท นันทพิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
 6. ผศ.ธัชชัย  เอ้งฉ้วน ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
 7. รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 8. รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน กรรมการ 
 9. นางเอ้ือมพร  แย้มเนตร ตัวแทนบุคลากร กรรมการ 
 10. นางเทพินทร์  ภพทวี  ตัวแทนบุคลากร กรรมการ 
 11. นางศันสนีย์  ชูเช้ือ ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการ เลขานุการ 
  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 12. บุคลากรสาํนักวิทยบริการฯ 1 คน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้มีอํานาจและหน้าที่ตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน พ.ศ. 2559 ดังน้ี 
 (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 (2)  วางระเบียบและข้อบังคับภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย หรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (3)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการออกประกาศเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่สําคัญๆ ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (4) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคมและงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (5) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (6) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือกระทําการใด ๆ อันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเก่ียวกับกิจการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่กฎหมาย               
กฎ  ระเบียบและข้อบังคับกําหนด  หรือตามที่ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มอบหมาย 
 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13) 
 

 4.2.8 พิจารณาทาบทามและแต่งต้ังเปน็ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
                  แทนผู้พน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระ 

ด้วยคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อน
ครบวาระ (ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 029/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 5 มกราคม 2564 ได้ออกประกาศเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ โดยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใช้สิทธ์ิเสนอช่ือฯ               
ในระหว่างวันที่ 11 -13 มกราคม 2564 

คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ จํานวน 11 ราย พบว่าทุกรายมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 และได้คัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทาบทามและแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย คือ 

(1) นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
(2) ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทาบทามและแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
  การพิจารณา 
  สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2564 วันที่ 26 มกราคม 2564 ได้เห็นชอบให้มีการ
ลงคะแนนเพ่ือทาบทามบุคคลและแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ โดยมีผลคะแนนการจัดลําดับการทาบทาม ดังน้ี 
  1. ลําดับที่ 1 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้  9  คะแนน 
  2. ลําดับที่ 2 ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด ได้  2  คะแนน 
  3. ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11 ราย 
  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
  ควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ดังน้ี 
  1. ข้อ 13 ควรแก้ไขให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจพิจารณาเลือกประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  
  2. ข้อบังคับฉบับน้ีกําหนดให้ใช้วิธีการเสาะหา ควรเพ่ิมวิธีการเสนอชื่อเพ่ือให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการเสนอช่ือ 
  มติที่ประชุม 
  เห็นชอบให้ทาบทามบุคคลลําดับที่ 1 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เพ่ือแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย หากปฏิเสธการทาบทาม ให้ทาบทามบุคคลลําดับที่ 2 ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด               
เพ่ือแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย หากปฏิเสธการทาบทามให้คณะกรรมการ              
สรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยต่อไป  
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